
สรปุผลการประชุมคณะกรรมการการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔ 
เม่ือวันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

 

----------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน  ๒๕๕๔  สรุปผลการประชุมดังนี้   
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
  ประธานในที่ประชุม นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน  ประธานกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

  ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ที่ประชุมมีเรื่องเร่งด่วนให้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ในเดือนพฤษภาคมนี้ 
  

ที่ประชุม  :   รับทราบ  
 

  ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที ่ ๒/๒๕๕๔ 
                         เม่ือวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  
 

มติที่ประชุม  :   รับรอง  
 

  ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อพจิารณา 
  ๓.๑ พิจารณาการกาํหนดกรอบอตัรากําลังครูอตัราจา้งตามโครงการส่งเสริมและพฒันา
คณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนห้องเรียน EP ( English Program) โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
  คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ผู้อํานวยการกองราชการ  และเจ้าหน้าที่               
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาแนวทางการตั้งงบประมาณ และ
แนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังครูอัตราจ้างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ห้องเรียน EP ( English Program) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)       
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก  ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(วังชมภูวิทยาคม) นําเสนอข้อมูลของโรงเรียน และความเป็นมาต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ 

ห้องเรียน EP( English Program) ดังนี้ 

 

 

/ ๑. โรงเรียน… 
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๑. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  ได้ดําเนินการ
จัดทําโครงการอบรมครูคู่ประกบในห้องเรียน EP ( English Program)  โดยใช้ช่ือว่าโครงการ English for 
Communication and Speeial Purpose เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๔ จํานวน ๒๖ คน โดยคัดเลือก 
ครูจาก ๘ กลุ่มสาระ 

๒. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)ได้ดําเนินการ 
สอบสัมภาษณ์ครูภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ ราย ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ ต้ังไว้ ขณะนี้ ยังไม่ได้ครู            
ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ แต่ทางโรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกครูชาวต่างชาติให้ทันก่อน          
เปิดภาคเรียน  
                ๓. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้จัดโครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก (English Camp ๒๐๑๑)  ในระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เพื่อเป็น
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะ
ความคิด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทางภาษาอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจํานวน  ๒๕  คน 

๔. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เสนอให้มี     
การเปิดโครงการห้องเรียน EP ( English Program) และเปิดอาคาร EP ( English Program)  โดยท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 

๕. ห้องเรียน EP ( English Program) ขณะนี้ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแตง่
อาคารเรียน อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ และสําหรับสิ่งที่ยังไม่สามารถดําเนินการ
ติดต้ังได้ในขณะนี้ คือ หม้อแปลงไฟ  

๖. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ยังขาดแคลน
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนสําหรับห้องเรียน EP ( English Program) ซึ่งทางโรงเรียนมีความประสงค์   
จ้างบุคลากรเพิ่ม โดยจ้างครูอัตราจ้าง จํานวน ๓ อัตรา และพนักงานจ้าง(ครูสนับสนุนการสอน) ๑ อัตรา     
ได้แก่ ๑. ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา  ๒. ครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา              
๓. ครูอัตราจ้างวิชาเอกบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ อัตรา ๔. พนักงานจ้าง (ครูสนับสนุนการสอน) จํานวน ๑ อัตรา 

นางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผอ.กองการศึกษาฯ เสนอให้กําหนดกรอบครูอัตราจ้าง     
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการทางการศึกษาในอนาคต  

นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับ 
เขตการศึกษาฯ และได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องโครงการ EP( English Program) ได้มีคณะกรรมการของทางเขต  
ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองได้นําเสนอว่าขณะนี้โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ได้เปิดอาคาร EP( English Program) 
เป็นแบบมินิ EP( English Program) ค่าใช้จ่ายเทอมละ ๑๗,๕๐๐ บาท เด็กและผู้ปกครองได้ให้ความสนใจ    
มาเรียนประมาณ ๔๔ คน แต่ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) เทอมละ ๕,๐๐๐ บาท 
เท่านั้น เรื่องด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีเขาจะประชาสัมพันธ์ได้ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี   
เก่งด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เขาปูพื้นมาตลอด เขาจะเริ่มทํามาหลายปีมาแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่า         
การประชาสัมพันธ์ของเราอาจน้อยไปนิดหนึ่งหรือเปล่า เด็กที่ยังตรงนั้นอาจจะจํากัดในเรื่องการเงิน  แล้วเรื่อง  

 
 

 /อาคาร… 
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อาคารเหมือนกับว่าโครงการ EP( English Program) เพิ่งจะเริ่มเปิดตัว ผู้ปกครองอาจจะยังไม่มั่นใจ            
ตรงนี้เท่าไหร่ ถ้าเราประชาสัมพันธ์ที่ทําให้ดีขึ้น หรือว่าจัดการเรื่องการเรียนการสอนให้มากกว่าเดิมน่าจะดีขึ้น  
 

นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงกรณีการขอกําหนดตําแหน่งครูอัตราจ้างเพิ่ม ๔ อัตรา ว่าปี ๒๕๕๔ เราได้ชําระหนี้   
๒๕ ล้านบาท ปี ๕๕ เราต้องตั้งงบประมาณชําระหนี้เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ขณะที่รายได้เท่าเดิม เพราะฉะนั้น
การขออัตรากําลังเพิ่ม จะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ หากมีความจําเป็นให้ปรับเกลี่ยพนักงานจ้างที่ประจํา    
ศูนย์วิทย์ฯ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้ 
 

มติที่ประชุม :    ๑. ให้ปรับเกลี่ยพนักงานจ้างศูนย์วิทย์ฯ ไปช่วยเป็นการชั่วคราว 
   ๒. จะนําบรรจุเข้ากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี (๒๕๕๖ – ๒๕๕๕๘) ให้ต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ  

นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าทางกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่นเขาได้จัดสรรเงินเฉพาะกิจ เป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่   
ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณากําหนดเลือกรายการ จํานวน และรายละเอียดของครุภัณฑ์ ทางกรมอนุมัติเงิน   
มาให้ราคาชุดละ ๔๗๒,๐๐๐.- บาท ให้จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ หากไม่มี       
ให้ใช้ราคาตามท้องตลาดเป็นราคากลาง เขาอนุมัติให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) 
จํานวน ๑ ชุด คือ ๑ ห้อง คือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอว่า      
ในกรณีของงบประมาณ ในระเบียบวาระ เรื่อง เพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณปี ๕๕ ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) ในหลักการขอเป็นว่า ถ้าเป็นโครงการสําคัญๆ หรือโครงการขนาดใหญ่ 
เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณา ถ้าเป็นงานธรรมดาปกติ ซึ่งจะมีคณะกลั่นกรอง      
ซึ่งท่านปลัด อบจ . เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ มีหัวหน้าสํานักปลัดฯ           
ผอ.กองแผน ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการเงินงบประมาณและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ เพราะฉะนั้นการพิจารณาต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ            
ขอให้คณะกรรมการชุดนี้ได้กลั่นกรองก่อนที่จะเข้าสภาฯ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็น
โครงการสําคัญๆ อยากให้ทางท่านผอ.วิโรจน์ได้ปรึกษาหารือกัน และพิจารณาในเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าเป็น      
งานธรรมดาก็ขอให้คณะกรรมการพิจารณาได้เลย เพื่อความรวดเร็ว 

นางสาวปฑิตตา สาริบุตร ตัวแทนบริษัทนาคสวัสด์ิ   ซับพลาย  ได้นําเสนอปากกา 
เลคทรอนิกส์ (Electronic Pen) และระบบคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องสามารถเชื่อมโยงจอภาพ ขยายได้ ๓๐ จอ   
ในการทํางาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 
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               ตรวจถกูต้องแล้ว                     ผู้รับรอง  
       
 
 
              (นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์)                    (นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน) 
           ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ                      ประธานกรรมการศึกษาฯ  
       

       ตรวจแลว้ถูกต้อง 
 
 
  (นายชัยวัฒน์   แก้วพิกุล) 
   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 

                     
                    ผู้จดบันทึก 
 
 
             (นางนงเยาว์  กิ่งกลาง)    
             เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 
    

 
 
 
 
 

 


